

PTT ได้ 'กรณี' ทุกประเด็น ตั้ง 'ชวลิต' นั่งซีอีโอ GPSC

"ปตท." ได้ "กรณี จาติกวณิช" แจงดีล GPSC ซื้อหุ้น GLOW ซึ่งเหมาะสม ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น ส่วน "กาแฟคาเฟ่ อเมซอน-ป๊อปตท." ซึ่งรายย่อย-เอสเอ็มอีเป็นผู้ลงทุนกว่า 90% ขณะทีวานนี้บอร์ดปตท.มีมติตั้ง "ชวลิต ทิพพานิช" นั่งซีอีโอ GPSC แทน "เติมชัย บุนนาค"

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.

อ่านต่อ
หน้า 27



ชวลิต ทิพพานิช

PTT 1,17

จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กรณี นายกรณี จาติกวณิช อดีตรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ระบุทางปตท. ส่อขัดกฎหมายหลังจากให้บริษัทลูก คือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เข้าซื้อหุ้น 69% ในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW นั้น ขอชี้แจงว่า แผนการลงทุนดังกล่าวทางบริษัทได้มีการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง รวมถึงผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณา จึงขอยืนยันว่า การทำดีลนี้มีความสมเหตุสมผล เพราะจะทำให้พลังงานไฟฟ้ามีศักยภาพสูงขึ้นและไม่ถือเป็นการแย่งธุรกิจของใคร อย่างไรก็ตาม ดีลลงทุน GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW จะเสร็จสิ้นได้หรือไม่ นั้นจะขึ้นอยู่กับทางกกพ.ด้วยเช่นกัน

ส่วนกรณีร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน และ ป๊อปน้ำมัน ปตท. ขอชี้แจงว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็นเจ้าของ โดยร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จำนวนกว่า 90% เป็นของรายย่อย ส่วนป๊อปตท.กว่า 80% เป็นของ

ทางรายย่อยด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทางบริษัท จึงไม่ได้ไปแย่งอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย หรือกลุ่มเอสเอ็มอีแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (6 ก.ย.) ได้มีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารปตท. ประกอบด้วย 1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยนวัตกรรมและดิจิทัล มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมแทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 2. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยนวัตกรรมและดิจิทัล

3. นายชวลิต ทิพพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC แทนนาย เต็มชัย บุนนาค 4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชี จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แทนนาง นิธิมา เทพนังกูร

5. นางอรวิดี โปธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร แทนนาง ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 6. นายดิษทัต ปันยารชุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แทนนาง บุษพา อมรเกียรติขจร

7. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 8. นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กร และกิจการสัมพันธ์ (GRC)

9. นายปรีชา โภคะธนะวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล องค์กร มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน

และ 10. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจกรรมพิเศษ ■

8A888513